

**Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ
2016 - 2021**

(Đăng theo đơn vị bầu cử và theo thứ tự a, b, c)

Đơn vị bầu cử số 3 (Nha Trang)

**(Vĩnh Nguyên, Lộc Thọ, Vĩnh Trường, Vĩnh Thái, Phước Long, Phước Hải,
Phước Hòa, Vĩnh Hiệp, Phước Đồng)**



Sẽ thực hiện tốt nhất dịch vụ công ích đô thị

- *Họ và tên: Hồ Ngọc Ân; sinh ngày 29-5-1963*

- *Quê quán: phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa*

- *Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật*

- *Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô*

thị Nha Trang

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, trong thời gian tới, tôi đề ra các giải pháp sau:

Một là, thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri bằng nhiều hình thức; dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm mọi biện pháp phục vụ các dịch vụ công ích đô thị tại địa phương để người dân được hưởng những tiện ích tốt nhất.

Hai là, trên cơ sở quy định của pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn của mình, tôi luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm góp ý xây dựng các nghị quyết, quyết định của HĐND về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn phù hợp với ý chí, nguyện vọng của nhân dân và đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật.

Ba là, chủ động triển khai nhiệm vụ công tác được giao tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang, xây dựng chương trình hành động cụ thể trong các nhiệm vụ chính của công ty nhằm phục vụ tốt nhất các dịch vụ công ích đô thị cho nhân dân...

Tất cả vì quyền lợi của cử tri, người lao động

- *Họ và tên:*
Nguyễn Hòa;
sinh ngày 25-5-
1962

- *Quê quán:*
phường Ninh
Giang, thị xã
Ninh Hòa, tỉnh
Khánh Hòa

- *Trình độ*
chuyên môn:
Thạc sĩ Kinh tế;
Cao cấp lý luận
chính trị

- *Nghề nghiệp,*
chức vụ: Tỉnh ủy
viên, Ủy viên
Ban Chấp hành
Tổng Liên đoàn

Lao động Việt Nam; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Khánh Hòa



Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi sẽ tận tâm, tận lực để thực hiện tốt những nội dung công tác cơ bản sau:

Một là, giữ mối liên hệ thường xuyên, sâu sát để tìm hiểu, nắm bắt kịp thời tâm

tư, nguyện vọng của cử tri; chuyên tải đầy đủ, trung thực ý kiến và kiến nghị của cử tri đến HĐND tỉnh và các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết; đồng thời bám sát, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết và báo cáo lại cho cử tri.

Hai là, quan tâm vấn đề quy hoạch, đền bù, giải tỏa, tái định cư; phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới; giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường; thực hiện chính sách đối với cán bộ hưu trí, người có công với cách mạng, chính sách an sinh xã hội.

Ba là, đặc biệt quan tâm đến xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; vấn đề việc làm, tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp của người lao động. Tập trung bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần của công nhân ở khu công nghiệp; nâng cao chất lượng bữa ăn ca của công nhân, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; tìm hướng giải quyết vấn đề nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp.

Bốn là, luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác của mình cũng như khi được cử tri tín nhiệm tiếp tục bầu làm đại biểu HĐND tỉnh.



Phấn đấu hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân

- *Họ và tên: Phạm Bình Hoàn; sinh ngày 5-10-1961*

- *Quê quán: xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định*

- *Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; Kỹ sư Nông nghiệp; Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước*

- *Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế - Văn phòng UBND tỉnh*

Nếu được cử tri tin tưởng tín nhiệm, lựa chọn bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, tôi hứa sẽ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Đó là, thực hiện tốt nhiệm vụ của đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương; chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND về nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc cử tri, lắng nghe và phản ánh kịp thời, trung thực mọi ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng của cử tri với HĐND, các cấp, các ngành, đơn vị. Qua đó, kiến nghị giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; cùng với các vị đại biểu HĐND tỉnh xây dựng, ban hành các nghị quyết phù hợp, thực sự đi vào cuộc sống, giải quyết được những bức xúc của cử tri như: an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, cảnh quan - đô thị, an ninh - trật tự, vấn đề nông dân, nông thôn, ngư dân...

Đồng thời, cùng với Thường trực HĐND, các ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện giám sát, chất vấn việc thực thi pháp luật, các hoạt động của cơ quan quản lý hành chính nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội. Phổ biến các kết quả kỳ họp, nghị quyết của HĐND tỉnh; vận động và cùng với nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết đó; tích cực nghiên cứu, thu thập những thông tin từ thực tế để đề xuất các giải pháp hữu hiệu, qua đó, đóng góp vào việc xây dựng các chính sách hoặc quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh được luật định.

Nỗ lực triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

- Họ và tên: Cao Thị Thục Linh; sinh ngày 20-12-1973

- Quê quán: phường Phú Lâm, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành ngân hàng

- Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng phòng Kinh doanh Ngoại hối - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa



Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ nỗ lực thực hiện tốt những nội dung sau:

Một là, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu HĐND;

tham gia với Thường trực HĐND và các ban của HĐND tỉnh để giám sát, chất vấn việc thực thi pháp luật, các hoạt động của cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, xã hội. Đồng thời, làm tốt vai trò người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian tiếp xúc với cử tri, lắng nghe, thu thập, phản ánh trung thực ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri với HĐND, các cơ quan hữu quan; tích cực giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình với tinh thần tất cả phục vụ lợi ích chính đáng của nhân dân.

Hai là, với kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, tôi sẽ chủ động nghiên cứu, tham mưu cho địa phương lựa chọn những dự án đầu tư hiệu quả, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và TP. Nha Trang nói riêng; tham mưu với lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh ưu tiên bố trí vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương, chú trọng cho vay xây dựng nông thôn mới, cho vay phát triển kinh tế hộ, giải quyết việc làm để tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, tích cực cùng lãnh đạo địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội khảo sát, xác định nhu cầu của các đối tượng yếu thế để Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tiếp tục thực hiện các dự án trách nhiệm xã hội như: xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; xây nhà đại đoàn kết; thực hiện các chương trình từ thiện xã hội.

Ba là, quan tâm đến vấn đề bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tích cực tuyên truyền, vận động để ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo; kêu gọi để ngày càng có nhiều nam giới tham gia các chương trình hoạt động nhằm thúc đẩy bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em...



**Tận dụng diễn
đàn báo chí để
chuyển tải tâm
tư, nguyện vọng
của cử tri**

- *Họ và tên:*
Đoàn Minh
Long; sinh ngày
21-10-1964

- *Quê quán:* xã
Nam Đông,
huyện Nam Sách,
tỉnh Hải Dương

- *Trình độ*
chuyên môn: Cử
nhân Luật Kinh
tế; Cử nhân Xây
dựng Đảng và
chính quyền Nhà
nước

- *Nghề nghiệp, chức vụ:* Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa

Nếu được cử tri tin tưởng tín nhiệm, lựa chọn bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi nguyện sẽ tận tâm, tận lực để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

Trước hết, tôi sẽ kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham ô, tham nhũng, lãng phí và các hành vi vi phạm pháp luật khác nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước, đặc biệt là quyền lợi và lợi ích hợp pháp của

người dân. Với tôi, đại biểu dân cử thì phải dám nói, dám làm, mạnh dạn phản ánh, dũng cảm đấu tranh đến cùng để sáng tỏ vấn đề.

Là một nhà báo - luật gia, những năm qua, tôi đã và đang hỗ trợ pháp lý miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách nên thấu hiểu được nỗi lòng của người dân. Tôi sẽ liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, phản ánh của người dân, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của người dân đến các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, tôi sẽ tận dụng diễn đàn báo chí để chuyển tải các tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến các sở, ban, ngành và những cấp có thẩm quyền để sớm xem xét, giải quyết cho người dân; đồng thời sẽ chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến người dân.

Với kinh nghiệm đã tham gia HĐND tỉnh nhiệm kỳ qua, tôi sẽ tích cực đóng góp ý kiến xây dựng các nghị quyết của HĐND tỉnh, bảo vệ quyền lợi của nhân dân; thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến và đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tích cực giám sát việc công bố và kiểm soát việc giải quyết thủ tục hành chính

- *Họ và tên: Lê Thị Hồng Thanh; sinh ngày 1-9-1976*

- *Quê quán: xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An*

- *Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.*



- *Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Sở Tư pháp*

Với trọng trách kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi sẽ tích cực giám sát việc công bố TTHC, đảm bảo chậm nhất đến đầu tháng 6-2016 sẽ công khai đầy đủ và chính xác 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh và của UBND cấp huyện, cấp xã để nhân dân tiếp cận kịp thời và thực hiện quyền giám sát. Tôi cũng sẽ kiểm soát việc giải quyết TTHC cho nhân dân của cán bộ, công chức. Nếu có phản ánh, kiến nghị về bất cập của quy định TTHC hoặc cán bộ, công chức, cơ quan

tiếp nhận giải quyết TTHC không tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đúng quy trình đã công bố, tôi sẽ kiểm tra ngay và yêu cầu cơ quan bị phản ánh, kiến nghị xử lý, báo cáo kết quả để trả lời nhân dân, đồng thời báo cáo UBND tỉnh xử lý trách nhiệm của cơ quan, cán bộ, công chức đã vi phạm quy định (nếu có).

Tôi sẽ định kỳ báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm công vụ và đề xuất không xem xét đề bạt công chức có số lượng hồ sơ giải quyết quá hạn nhiều, hướng dẫn người dân hoàn thiện 1 hồ sơ nhiều lần...

Tôi cũng sẽ nghiên cứu, phân tích và rà soát lại quy định của pháp luật để kiến nghị cơ quan ban hành sửa đổi, bổ sung kịp thời. Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ quan tâm giám sát việc xây dựng, công bố, công khai, minh bạch quy hoạch sử dụng đất, xây dựng, đầu tư phát triển để đảm bảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hiệu quả, giúp nhân dân yên tâm đầu tư phát triển kinh tế gia đình.

Là ứng cử viên nữ, tôi sẽ tích cực làm cầu nối kiến nghị của cử tri với cơ quan có thẩm quyền của tỉnh để quản lý có hiệu quả các lĩnh vực như: môi trường, an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, sức khỏe, học tập nâng cao trình độ, lao động, việc làm, thu nhập, bình đẳng giới, chính sách đối với cán bộ cơ sở, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số...



**Không ngừng
phát huy sức
mạnh khối đại
đoàn kết toàn
dân tộc**

- *Họ và tên: Trần
Ngọc Thanh;
sinh ngày 5-3-
1964*

- *Quê quán: xã
Vĩnh Hiệp, TP.
Nha Trang, tỉnh
Khánh Hòa*

- *Trình độ
chuyên môn: Cử
nhân Kinh tế*

- *Nghề nghiệp,
chức vụ: Ủy viên
Ban Thường vụ*

Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

Nếu được cử tri tin tưởng, lựa chọn bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi xin hứa phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân. Tôi sẽ dành nhiều thời gian để tham gia công tác giám sát và thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân. Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất đối với các cấp chính quyền giải quyết về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực như: thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; việc thực hiện các chế độ chính sách; xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh; giải

quyết vấn đề ô nhiễm môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững và các chính sách trực tiếp liên quan đến việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Bên cạnh đó, tôi không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Triển khai và thực hiện tốt vai trò của Mặt trận là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; đẩy mạnh hơn nữa công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần xây dựng chính quyền các cấp ngày càng trong sạch vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì nhân dân.

**Nâng cao hơn
nữa chất lượng
công tác đào
tạo, bồi dưỡng
đội ngũ cán bộ**

*- Họ và tên: Võ
Thị Kim Thơm;
sinh ngày 3-1-
1970*

*- Quê quán: xã
Vĩnh Lương, TP.
Nha Trang, tỉnh
Khánh Hòa*

*- Trình độ
chuyên môn: Cử
nhân Sư phạm
Sử - Chính trị;
Cử nhân Xây
dựng Đảng -
Chính quyền Nhà
nước; Thạc sĩ
Chính trị học*



*- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị
tỉnh Khánh Hòa.*

Nếu được cử tri tín nhiệm, lựa chọn bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi xin hứa sẽ luôn thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, luôn gần gũi, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nắm bắt những vấn đề bức xúc của địa phương qua những lần tiếp

xúc cử tri và các kênh thông tin khác để phản ánh, kiến nghị các cơ quan chức năng của tỉnh cũng như TP. Nha Trang quan tâm giải quyết.

Để thực hiện trách nhiệm của người đại biểu dân cử, với cương vị công tác là giảng viên ở môi trường đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, giáo dục pháp luật, tôi sẽ tập trung thực hiện những việc cơ bản sau:

Thứ nhất, tích cực tham gia với HĐND tỉnh trong việc xây dựng các chủ trương, quyết sách quan trọng để xây dựng và phát triển địa phương, đặc biệt tôi quan tâm đến các chính sách cụ thể bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho người dân như: chính sách an sinh xã hội, vấn đề việc làm, giảm nghèo bền vững, nhất là các điều kiện ổn định cuộc sống của người dân vùng tái định cư...

Thứ hai, tham gia giám sát và tác động đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách ở địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân.

Thứ ba, tôi quan tâm đến việc nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ - những người trực tiếp tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ đức, đủ tài để phục vụ nhân dân. Tôi cũng sẽ tích cực tuyên truyền, giáo dục đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là giáo dục pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết của người dân về pháp luật, nhất là về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của mình.

Nếu được tham gia HĐND tỉnh, tôi sẽ cố gắng rèn luyện về đạo đức, kỹ năng để trở thành một đại biểu có tâm, luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, biết lắng nghe ý kiến cử tri, dám nói, dám đấu tranh thẳng thắn để có thể làm được những điều có lợi cho dân, cho nước.

Theo baokhanhhoa.com.vn